



สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

โดย สำนักงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๕ น. ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม ส่วนนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ทำหน้าที่ช่วยประธานของที่ประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้

- เหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเป็นหนังสือเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ ภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๘ กระทู้ คือ

๑. **กระทู้ถาม** เรื่อง นโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาของประเทศ (พลตรี โอสภ ภาวิไล เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

๒. **กระทู้ถาม** เรื่อง ผลความคืบหน้าการพัฒนาสภาพองค์กรชุมชนตำบล (นายอนุศักดิ์ คงมาลัย เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนนายกรัฐมนตรีน)

๓. **กระทู้ถาม** มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (นายคำณูณ สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

๔. **กระทู้ถาม** เรื่อง การบังคับคดีตามคำพิพากษาของหน่วยงานของรัฐที่ชนะคดี (นายวันชัย สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนนายกรัฐมนตรีน)

๕. **กระทู้ถาม** เรื่อง นโยบายการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรังนกนางแอ่นบ้านหรือผลิตรังนกนางแอ่นบ้านสามารถดำเนินการได้โดยไม่ผิดกฎหมาย (นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนนายกรัฐมนตรีน)

๖. **กระทู้ถาม** เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (นายสมชาย แสวงการ เป็นผู้ตั้งถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการ กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)

๗. **กระทู้ถาม** เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีภัยหนาว) (นายธานี สุโขทัย เป็นผู้ตั้งถาม ตามนายกรัฐมนตรี)

๘. **กระทู้ถาม** เรื่อง ขอรับทราบแนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับ เรื่องการเกณฑ์ทหารกองประจำการ (ศาสตราจารย์นิสสารก์ เวชยานนท์ ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงกลาโหม) เนื่องจากได้บรรจุกระทู้ถามเป็นหนังสือเข้าระเบียบวาระการประชุมครบ จำนวน ๓ กระทู้แล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข

(๓) กระทู้ถาม

- ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ จำนวน ๓ เรื่อง

๓.๑.๑ **กระทู้ถาม** เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายหาบเร่แผงลอย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยนายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ตามนายกรัฐมนตรี (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ผลการพิจารณา

ด้วยปัญหาหาบเร่แผงลอยเป็นปัญหาที่มีมายาวนานและส่งผลกระทบต่อในหลายมิติ เช่น มิติด้านชีวิต วัฒนธรรม วิถีชุมชน มิติด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และมิติเรื่องสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ ได้แก่ ความสะอาด ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการใช้พื้นที่สาธารณะของเมืองร่วมกัน อีกทั้งการค้าขายแบบหาบเร่แผงลอยเป็นกิจการของประชาชนฐานราก ถึงชนชั้นกลาง นับรวมเป็นแสนคน สร้างตัวเลขทางเศรษฐกิจมากกว่า ๒๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสร้างชื่อเสียงเกี่ยวกับการมีแหล่งอาหารที่ราคาไม่สูงและสะดวกต่อการซื้อขาย ซึ่งนับเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์

สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย ตลอดจนคำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา นโยบายเร่งด่วนข้อที่ ๑ การแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน ระบุว่า "...ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานการหาบเร่แผงลอย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน..." ก็แสดงถึงการให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลได้ดำเนินการตามคำแถลงนโยบายเร่งด่วนข้อที่ ๑ ไปแล้วเพียงใด มีผลการดำเนินงานอย่างไร และจากนี้ไปมีแผนและมาตรการในการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในขั้นต่อไปอย่างไร และอยากเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องโครงการถนนคนเดิน (Walking Street) ให้มีการกำหนดสัดส่วนผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกจุดผ่อนผันให้มากขึ้น และในเรื่องนโยบายประชารัฐ เสนอแนะให้มีการกำหนดนโยบายประชารัฐเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในระดับท้องที่ เพื่อให้ประชาชนผู้ค้า ผู้สัญจรในท้องที่นั้นได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามได้ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาหาบเร่ แผงลอย เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ โดยกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับประชาชนทั้งผู้ค้าและผู้ใช้ทางสัญจร ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นไม่อาจนำปัญหาหาบเร่แผงลอยไปเชื่อมโยงกับการค้าขายในรูปแบบถนนคนเดิน (Walking Street) หรือร้าน Street food ที่มีหน้าร้านค้าเป็นหลักแหล่งได้ เพราะร้านเหล่านั้นไม่ได้กีดขวางทางสัญจร แต่อาจต้องมีการตรวจสอบในด้านสุขอนามัยในการประกอบกิจการ จึงต้องแยกร้านค้าประเภทนี้ออกจากร้านประเภทหาบเร่แผงลอยเสียก่อน ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้มอบหมายให้ กทม. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปัจจุบันการได้มีการยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้วจำนวนหลายร้อยจุด แต่ก็ยังมีบางจุดที่ กทม. ได้ดำเนินการด้วยมาตรการผ่อนปรน โดยตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ค้าและประชาชน และคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง จึงยอมให้ผู้ค้ายังสามารถค้าขายในถนนสายรองและซอยย่อยในทุกเขตได้ นอกจากนี้ เมื่อยกเลิกจุดผ่อนผันแล้ว ก็มีการดำเนินการจัดหาสถานที่ค้าขายให้ใหม่ แต่ก็พบปัญหาบางแห่งเมื่อย้ายไปขายแล้ว ไม่สามารถขายได้เพราะผู้ซื้อไม่ได้ตามไปซื้อ ทำให้ผู้ค้ามีรายได้ลดลง ซึ่งปัญหานี้ก็ต้องมีการประเมินและแก้ปัญหาต่อไป ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดโครงการถนนคนเดิน (Walking Street) ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายนำร่องในพื้นที่ กทม. รวมทั้งหมด ๑๐ จุด และได้มอบหมายให้ กทม. สำรวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมให้ผู้ค้าได้มีพื้นที่ค้าขาย โดยจะดำเนินการเริ่มต้นในพื้นที่ซึ่งมีความพร้อมจำนวน ๘ แห่ง และอนาคตจะมีการออกประกาศวางหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน สำหรับผู้ที่จะมาค้าขาย เช่น คุณสมบัติของผู้ค้า ประเภทอาหารที่ขาย เรื่องสุขอนามัย เป็นต้น ส่วนข้อเสนอแนะที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ขอรับไว้และคงดำเนินการอย่างแน่นอน

๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการทบทวนมติการจัดการ
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง “ดงน้ำจั้น” “ดงบ้านอ้น” และ “ดงเหล่าแหม” ในท้องที่
ตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางสาวภัทรา วรามิตร เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนายนกรัฐมนตรี
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๖๒)

ผลการพิจารณา

เนื่องจากตามกำหนดวันดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์
บุญญามณี) ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ติดภารกิจเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองร้อย
อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนสุโข-ลก ที่ ๖ อำเภอสุนทรบุรี-ลก
จังหวัดนราธิวาส ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ และขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปตอบ
ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนจากการจัดให้มีรถแห่
ในงานมหรสพ โดยนายวัลลภ ตังคณานุก์ษ เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนายนกรัฐมนตรี

ผลการพิจารณา

ด้วยในปัจจุบันการดัดแปลงรถบรรทุกเป็นรถแห่ดนตรีสดได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก โดยเจ้าของรถบรรทุกจะทำการติดตั้งเครื่องเสียงขนาดใหญ่ระดับเวทีคอนเสิร์ตพร้อม
แสง สี เสียงรอบคันรถ ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ติดตั้งที่ตัวท้ายรถเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และ
ดัดแปลงหลังคาเป็นเวทีเพื่อทำการแสดงดนตรีสด ซึ่งไม่ต่างกับการเปิดคอนเสิร์ตเวทีที่หม้อลำ
แตกต่างเพียงการย้ายเวทีจากพื้นดินสู่หลังรถบรรทุก และเคลื่อนที่ไปได้เรื่อย ๆ งานมหรสพที่จัดให้มี
รถแห่ดนตรีสดจึงเป็นวิวัฒนาการแบบหนึ่งของสถานบริการ ในลักษณะของสถานบริการเคลื่อนที่
หรือคอนเสิร์ตเคลื่อนที่หรือการแสดงเคลื่อนที่ เนื่องจากเป็นการใช้รถเคลื่อนที่ไปยังแหล่งต่าง ๆ
โดยผู้จัดงานมหรสพหรือเจ้าของรถแห่จะเช่าสถานที่เพื่อจัดงาน และจัดให้มีรถแห่ทำการแสดงดนตรีสด
ที่มีเสียงดังมาก มีการเต้นของโคโยตี้ ซึ่งผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน ภายในงานมีการจำหน่าย
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้เข้าชมโดยไม่ตรวจสอบอายุ นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่า
รถบรรทุกที่ดัดแปลงเป็นรถแห่ดนตรีสดส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงรถ
จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีมาตรการควบคุมการจัดงานมหรสพที่จัดให้มีรถแห่ดนตรีสดให้มีความเรียบร้อย
ปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร และมีนโยบายให้ผู้จัดงานมหรสพปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

มีการขออนุญาตจัดงาน และการขออนุญาตใช้เสียงหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งมีแนวทางตรวจสอบการจดทะเบียน และการอนุญาตให้แก่ใช้ตัดแปลงรถที่ใช้แทนดนตรีสดในงานมหรสพหรือไม่ อย่างไร รวมถึงมีมาตรการ ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปมั่วสุมและดื่มสุราได้อย่างไร

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ได้รับมอบหมาย ให้ตอบกระทู้ถามชี้แจงว่า ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเพื่อควบคุมการจัดงานมหรสพหรือการจัดให้มี รถแห่ในงานมหรสพเป็นการเฉพาะ มีแต่กฎหมายเกี่ยวกับการใช้เครื่องขยายเสียงเท่านั้น โดยผู้จัดงาน มหรสพซึ่งมีการใช้เครื่องขยายเสียงในงานต้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓ และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วก็สามารถจัดงานมหรสพได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ กำหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ส่วนการลักลอบจำหน่ายสุรานั้น ผิดทั้งกฎหมายสรรพสามิต และกฎหมายสาธารณสุข สำหรับการที่ใช้เสียงที่ดังมากนั้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งโทษตามกฎหมายที่กล่าวมานั้นเบามาก กรณีการตัดแปลงรถบรรทุกเป็นรถแห่ดนตรีสด โดยการนำรถไปบรรทุกเครื่องดนตรีและคนโดยสารรวมไปด้วยกัน มีการแสดงบนรถในขณะที่มีการแห่ ไปตามทางนั้น เป็นการใช้รถในลักษณะที่ไม่เป็นตามที่กฎหมายกำหนดและอาจเกิดความไม่ปลอดภัย แก่คนโดยสาร การกระทำดังกล่าวจึงอาจเป็นความผิดฐานใช้รถผิดประเภทตามพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๑๒๘ รวมทั้งอาจมีความผิด ตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งด้วย ดังนั้น จะปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย ส่วนการคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ให้ไปมั่วสุมและดื่มสุรานั้น เนื่องจากงานมหรสพที่จัดให้มีรถแห่ ดนตรีสดไม่ได้เป็นสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และไม่ได้เป็นสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ ดังนั้น จึงไม่สามารถห้ามเด็กและเยาวชนเข้าไปในงานมหรสพที่จัดให้มีรถแห่ดนตรีสดได้ แต่ปัจจุบัน มีการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ ในส่วนของกรุงเทพฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจปิดสถานที่ที่มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเกิดขึ้น รวมถึงจะรับไป ดำเนินการตรากฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งเรื่องรถแห่ การจัดงานมหรสพ และการขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนจะทำคำชี้แจงไปยังท้องถิ่นและท้องที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๓.๒ กระตุ้ถามด้วยวาจา

จำนวน ๒ เรื่อง

๓.๒.๑ กระตุ้ถาม เรื่อง ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชน โดยนายวันชัย สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผลการพิจารณา

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ถูกตั้งกระตุ้ถามติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระตุ้ถามด้วยวาจาได้ จึงทำให้กระตุ้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระตุ้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป

๓.๒.๒ กระตุ้ถาม เรื่อง การนำเข้าขยะพลาสติกของไทยในปี ๒๕๖๑ สูงเป็นประวัติการณ์ โดยนายคำณูณ สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการพิจารณา

ด้วยปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายที่ดีในการรณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวเพื่อลดขยะพลาสติก แต่มีข้อมูลว่าประเทศไทยยอมให้มีการนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากเพื่อนำมารีไซเคิลเป็นสินค้าพลาสติกราคาถูก คุณภาพต่ำ แต่สุดท้ายจะกลับมาเป็นขยะพลาสติกจำนวนมากในประเทศ ทั้งยังมีการอนุญาตให้ต่างประเทศมาตั้งโรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติกในประเทศ ทั้งนี้ปริมาณนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศย้อนหลังไป ๕ ปี มีปริมาณที่สูงขึ้นมาก ทั้งยังเป็นอันดับ ๓ ในอาเซียน อย่างไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรมจะร่วมมือบูรณาการร่วมกันในนโยบายด้านการลดขยะพลาสติกอย่างไร ทั้งนี้ขอยกตัวอย่างประเทศจีนที่มีการจัดการเรื่องขยะพลาสติกอย่างได้ผลดี ทั้งลดการนำเข้า บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การแยกขยะอย่างได้ผล จึงขอเรียนถามว่า จะมีการแก้ปัญหาอย่างไรให้ประชาชนมีความมั่นใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการลดใช้พลาสติก อีกทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา ประกอบกับภายหลังการตั้งคณะอนุกรรมการจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะมีแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา

ในทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร และขอฝากให้ทบทุนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๙ ว่ามีผลทำให้โรงงานรีไซเคิลเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากหรือไม่

นายวรารุท ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ปริมาณขยะเศษพลาสติกที่มีการนำเข้ามาในประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา มีการให้โควตาประมาณ ๑ ล้านกว่าตัน หรือปีละเกือบ ๓ แสนตัน ขณะที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการรณรงค์ให้มีการลดเลิกใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม และจากการประชุม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม เห็นว่าที่ผ่านมาการนำเข้าเศษพลาสติกราคาถูกเข้ามาในประเทศโดยอ้างว่านำมารีไซเคิล แต่แท้จริงคือการนำขยะมาทิ้งที่ประเทศเรา และเมื่อมีการตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะมีการประชุมหารือจากทุกหน่วยงานเพื่อหาแนวทางส่งคืนขยะทั้งหลายสู่ต้นทาง เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งขยะพลาสติก และให้ค้ำประกันว่าปี ๒๕๖๓ ขยะพลาสติกต้องหมดจากประเทศ อีกทั้งต้องตรวจสอบว่าปัจจุบันโรงงานรีไซเคิลขยะที่ได้รับอนุญาต มีศักยภาพความสามารถในการจัดการได้มากน้อยเพียงใด โดยในส่วนเกินต้องส่งกลับ รวมทั้งต้องมีการควบคุมการนำเข้าซึ่งต้องหารือร่วมกันกับกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป สำหรับในส่วนการคัดแยกขยะถือเป็นแนวทางที่ดีและจะนำไปศึกษาเพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและกระทรวงศึกษาธิการ จะนำเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปถึงในทุกๆระดับ รวมถึงแนวทางการแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูกต้องด้วย

๓.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนายนายกรัฐมนตรี

ผลการพิจารณา

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามด้วยวาจาได้ จึงทำให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจาก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป

เรื่องด่วน

จำนวน ๒ เรื่อง

๑. ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมการ พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมการ พ.ศ. พิจารณาเสร็จแล้ว

ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติรับร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมการ พ.ศ. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมการ เป็นผู้เสนอไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาซึ่งคณะกรรมการ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับแนวทางการพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ในวาระที่ ๒ และลงมติในวาระที่ ๓ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำ หมวดที่ ๗ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและพระราชกำหนด ส่วนที่ ๑ การพิจารณาพระราชบัญญัติ มาปรับใช้โดยอนุโลม

ในการพิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง บทอาศัยอำนาจ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับข้อไปจนจบร่าง โดยร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ มีจำนวน ๔๗ ข้อ คณะกรรมการ มีการแก้ไข จำนวน ๓ ข้อ คือ ข้อ ๒๘ ข้อ ๔๐ และข้อ ๔๑ ไม่มีกรรมการสงวนความเห็น ไม่มีสมาชิก สงวนคำแปรญัตติ และคณะกรรมการมีข้อสังเกต

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง และลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของ คณะกรรมการ และลงมติในวาระที่สาม เห็นสมควรให้ประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมการ พ.ศ. ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๙๗ คะแนน ดออกเสียง ๓ คะแนน และมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการ

๒. ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราชการ ตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)

ด้วยมาตรา ๓๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ กำหนดให้วุฒิสภาเป็นผู้เลือก ข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรียกโดยย่อว่า “ก.ตร.” และโดยที่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้วุฒิสภาเลือกเป็น

กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ที่ได้รับการสรรหาจากกรรมการข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๓๐ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ จำนวนสองเท่าของจำนวนกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ มายังวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาดำเนินการเลือกให้เหลือ จำนวน ๒ คน

บัดนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เสนอบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ที่ได้รับการสรรหา มายังประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาดำเนินการเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ คน คือ

๑. พลตำรวจเอก เกษฎา อินทรสถิตย์
๒. พลตำรวจโท เฉลิมพันธ์ อจลบุญ
๓. พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล และ
๔. พลตำรวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน

โดยที่ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ กำหนดว่า เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้วุฒิสภาดั้งคณะกรรมการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง มีจำนวนไม่เกินสิบห้าคน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำเป็นสำหรับตำแหน่งนั้น เป็นกรณี ๆ ไป

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------------------|
| ๑. นายจรินทร์ จักกะพาก | ๒. นายเจน นำชัยศิริ |
| ๓. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ | ๔. พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิ์วิชัย |
| ๕. พลเอก นาวิณ ดำริกาญจน์ | ๖. พลเอก ปฐมพงศ์ ประถมภัก |
| ๗. นายมณฑิร บุญตัน | ๘. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ |
| ๙. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช | ๑๐. นางวรารัตน์ อติแพทย์ |
| ๑๑. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ | ๑๒. นายวิรัตน์ เกสสมบุรณ์ |
| ๑๓. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง | ๑๔. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ |
| ๑๕. พลเอก อู๊ด เป็องบน | |

โดยกำหนดเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่วุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมการ

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา	(ไม่มี)
(๖) เรื่องที่เสนอใหม่	(ไม่มี)
(๗) เรื่องอื่น ๆ	จำนวน ๑ เรื่อง

- ขอยกเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกไปอีก ๑๕ วัน

ผลการพิจารณา

ด้วยประธานคณะกรรมการสิทธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พลเอก อู๊ด เบื้องบน) มีหนังสือแจ้งว่า ระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมการจะครบกำหนดในวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากยังมีประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการสามัญจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญบางประการเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมีข้อมูล ข้อเท็จจริงบางส่วนที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังนั้น เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน คณะกรรมการจำเป็นต้องเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานจากบุคคล หรือเชิญบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการจึงขอยกเวลาการพิจารณาออกไปอีก ๑๕ วัน ซึ่งเป็นการขอยกเวลา ครั้งที่ ๔

โดยที่ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลต้องกระทำให้เสร็จครบทุกรายภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ตั้งคณะกรรมการสามัญ

ในกรณีที่ไม้อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการสามัญอาจขอยกเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอื่น แต่เนื่องจากการขอยกเวลาครั้งนี้ เป็นการขอยกเวลาครั้งที่ ๔ ซึ่งเกินกว่าที่ข้อบังคับกำหนดไว้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงลงมติให้คงใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ วรรคสอง เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี เพื่อให้คณะกรรมการขอยกเวลาการพิจารณาครั้งที่ ๔ ออกไปอีก ๑๕ วัน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๗๒ คะแนน ไม่เห็นชอบ ๓ คะแนน งดออกเสียง ๓ คะแนน ไม่ลงคะแนน ๑ คะแนน

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๘ นาฬิกา

